

ระเบียบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายพงศกรณ์ กองมา	ประธานสภา อบต.	พงศกรณ์ กองมา	
2	นางสมนึก ไชยทิง	รองประธานสภา อบต.	สมนึก ไชยทิง	
3	นางสาวพิชชาภรณ์ แข็งบุญ	สมาชิกสภา อบต.ม.2	พิชชาภรณ์ แข็งบุญ	
4	นายเรืองเดช ระวังภัย	สมาชิกสภา อบต.ม.3	เรืองเดช ระวังภัย	
5	นายทองจันทร์ จันทร์คำ	สมาชิกสภา อบต.ม.4	ทองจันทร์ จันทร์คำ	
6	นายคุณ วรรณสาร	สมาชิกสภา อบต.ม.5	คุณ วรรณสาร	
7	นายประหยัด ภูมิภาค	สมาชิกสภา อบต.ม.6	ประหยัด ภูมิภาค	
8	นายภูพิชณรัฐ ตีภักตินันท์	สมาชิกสภา อบต.ม.7	ภูพิชณรัฐ ตีภักตินันท์	
9	นางคำแ่วน ไชยโสภา	สมาชิกสภา อบต.ม.8	คำแ่วน ไชยโสภา	
10	จำเริญธรรมณรงค์ มีมา	เลขานุการสภา อบต.	จำเริญธรรมณรงค์ มีมา	

ผู้ขาดประชุม -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	ร.ต.ต.ประเสริฐ เสาวภา	นายก อบต.บ้านฝาย	ร.ต.ต.ประเสริฐ เสาวภา	
2	นายไผ่ ทูมมา	รองนายก อบต.บ้านฝาย	ไผ่ ทูมมา	
3	นางวาริณี เสาวภา	หัวหน้าสำนักปลัด	วาริณี เสาวภา	
4	นางอรสา ชำคอง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	อรสา ชำคอง	
5	นางจันทร์ษา เปี้ยจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	จันทร์ษา เปี้ยจันทร์	
6	นางสาวเบญจวรรณ ภักดี	จพง.ธุรการฯ	เบญจวรรณ ภักดี	

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เลขานุการสภา อบต.
(จ.อ.ธรรมรงค์ มีมา)

-บัดนี้ ที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายพร้อมแล้ว สำหรับวันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ก่อนที่จะดำเนินการประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา อบต.
(นายพงศกรณ์ กองมา)

- สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายพร้อมคณะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าตอบแทนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้เห็นชอบแล้วแต่ยังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับ ก็ต้องรอนั่งรอหนังสือสั่งการก่อนนะครับ ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา อบต.บ้านฝาย
(นายพงศกรณ์ กองมา)

- รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตามที่ได้แจกสำเนารายงานการประชุม ๆ ให้แก่สมาชิกฯ ได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานสภา อบต.บ้านฝาย
(นายพงศกรณ์ กองมา)

- หากไม่มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ผมขอมติ ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายดังกล่าว โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม

<p>ระเบียบวาระที่ 3</p>	<p>กระทู้ถาม - ไม่มี</p>
<p>ระเบียบวาระที่ 4</p>	<p>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี</p>
<p>ระเบียบวาระที่ 5 ประธานสภา (นายพงศกรณ์ กองมา)</p>	<p>เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 สำหรับรายละเอียด ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงครับ</p>
<p>นายก อบต.บ้านฝาย (ร.ต.ต.ประเสริฐ เสาวภา)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบและ แนวทางในการพัฒนาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มี การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและตามความ เหมาะสม โดยให้เป็นไปตามหมวด 4 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชดำริงานพระราช พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจ ของ ผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม วรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้</p>

เหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองปาด ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ อต 0023.11/ว 454 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566 ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อาคารเจียงฮาย จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้ประชาชนเกิดการยอมรับ และให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังดูแลรักษาไม่ให้เกิดปัญหาไฟป่าและการเผาในที่โล่ง รวมถึงจัดตั้งอาสาสมัคร และเครือข่ายป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า/ดับไฟระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน เพื่อให้การดำเนินการข้างต้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ถือปฏิบัติตามแนวทางข้างต้น พร้อมทั้งดำเนินการให้สอดคล้องตามแนวทางข้อสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565 - 2566 อย่างเคร่งครัดนั้น

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ซึ่งได้ตรวจสอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ปรากฏว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความสงบภายใน ไม่ได้บรรจุเรื่องเป่าลม ซึ่งเป็นครุภัณฑ์โรงงาน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ อต 0023.6/ว 496 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าไม่ทันการณ์ อาจก่อให้เกิด

อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ ฉะนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566 ตามนโยบายรัฐบาล จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ครึ่งสำหรับรายละเอียด ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ นำเรียนให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบและพิจารณาต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

นักวิเคราะห์ฯ
(นางจันทรา เปี้ยจันทร์)

- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านคะ สำหรับรายละเอียดการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 จะประกอบด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล ซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายได้นำเรียนให้กับทุกท่านได้รับทราบไปแล้วนะคะ และแบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เป้าหมาย เครื่องเป่าลม จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 5,200 บาท งบประมาณ 2566 จำนวน 31,200 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอเรียนให้กับสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาจะขอบคุณคะ

ประธานสภาฯ
(นายพงศกรณ์ กองมา)

- ครับตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายและนักวิเคราะห์ฯ นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ก็จะเป็นการเพิ่มครุภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันและดับไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือปี 2566 ตามนโยบายรัฐบาลไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดสงสัยรายละเอียดอันใดหรือไม่ครับ เชิญครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานสภาฯ
(นายพงศกรณ์ กองมา)

- ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยอันใดแล้ว ผมขอมติที่ประชุมสภาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

- พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

ประธานสภา อบต.บ้านฝาย
(นายพงศกรณ์ กองมา)

ปลัด อบต.บ้านฝาย
(จำเริญธรรมรงค์ มีมา)

เรื่องอื่น ๆ

- มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอแนะเรื่องใด ๆ หรือไม่ครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ สำหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 นั้นเป็นการเพิ่มเติมในแผนไว้ก่อน เพื่อที่จะได้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ในอีกคราวหนึ่ง ก็จะเป็นการประชุมในครั้งถัดไปในวันที่ 13 มีนาคม 2566 นะครับ

ในส่วนของการปรับอัตราค่าตอบแทนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ ก็จะมีอัตราที่แตกต่างกันไปตามเกณฑ์รายได้ของแต่ละ อบต. ซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2566 ครับ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เชิญร่วมแสดงความเห็นร่างการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้กำหนดรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอุตรดิตถ์ไว้ จำนวน 4 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ ก

จำนวนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองอุตรดิตถ์ 143,427 คน
จำนวนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ท่าปลา อ.น้ำปาด อ.ฟากท่า
อ.บ้านโคก อ.ทองแสนขัน 136,903 คน
จำนวนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.พิชัย อ.ตรอน อ.ลับแล 161,489 คน

รูปแบบที่ ข

จำนวนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองอุตรดิตถ์ 143,427 คน
จำนวนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ท่าปลา อ.น้ำปาด อ.ฟากท่า
อ.บ้านโคก อ.ทองแสนขัน อ.ตรอน (เฉพาะ ต.บ้านแก่ง ต.น้ำอ่าง)
151,566 คน
จำนวนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.พิชัย อ.ลับแล อ.ตรอน (ยกเว้น
ต.บ้านแก่ง ต.น้ำอ่าง) 146,826 คน

รูปแบบที่ ค

จำนวนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองอุตรดิตถ์ 143,427 คน

จำนวนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ท่าปลา อ.น้ำปาด อ.ฟากท่า

อ.บ้านโคก อ.ทองแสนขัน อ.พิชัย (เฉพาะ ต.นาอิน ต.นายาง)
151,523 คน

จำนวนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.ลับแล อ.ตรอน อ.พิชัย (ยกเว้น
ต.นาอิน ต.นายาง) 146,869 คน

รูปแบบที่ ง

จำนวนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองอุตรดิตถ์ 143,427 คน

จำนวนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ท่าปลา อ.น้ำปาด อ.ฟากท่า

อ.บ้านโคก อ.ทองแสนขัน อ.ตรอน (เฉพาะ ต.น้ำอ่าง) อ.พิชัย (เฉพาะ
ต.นายาง) 153,212 คน

จำนวนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.พิชัย (ยกเว้น ต.นายาง) อ.ลับแล
อ.ตรอน (ยกเว้น ต.น้ำอ่าง) 145,180 คน

ขอเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบครับ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(นางอรสา ช่าง)

- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุกท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายและผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่านคะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ร่วมแรงร่วมใจ
ในการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะคะ
ต่อไปก็เป็นงานพญาปาด เทศกาลหอม-กระเทียม และของดีอำเภอน้ำปาด ซึ่ง
ก็จะเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านร่วมกิจกรรมนี้ด้วย
นะคะ โดยการร่วมเดินขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมในพิธีเปิดงานพญาปาด
เทศกาลหอม-กระเทียม และของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี 2566 ในวันที่ 16
มีนาคม 2566 ในส่วนของกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ โดยแต่ละ
หมู่บ้านจะมีผู้เข้าร่วมเดินขบวนหมู่บ้านละ 10 คน ทั้งนี้ก็ความร่วมมือท่าน
สมาชิกช่วยจัดหาผู้เข้าร่วมเดินขบวนด้วยนะคะ และในเดือนเมษายนก็จะเป็น
ประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ไม่ทราบว่าปีนี้จะจัดสถานที่ใดคะ

- นายก อบต.บ้านฝาย
(ร.ต.ต.ประเสริฐ เสาวภา)
- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ผมขอเสนอเป็นหมู่ 4 บ้านม่วง บริเวณศาลปู่ตา บ้านม่วงครับ
- สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
(นายประยัต ภูมิภาค)
- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ผมเห็นด้วยครับสำหรับสถานที่จัดงานประเพณีสงกรานต์ ปีต่อไปอาจจะเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านอื่นบ้างหมุนเวียนกันไป เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม มีกำลังใจ ซึ่งเราไม่ได้ทอดทิ้ง เราดูแลอย่างทั่วถึง อาจจะมีการเล่นที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ เช่น การเล่นสละบ้า การร้อง การรำ เกม การเล่นต่าง ๆ ครับ ขอขอบคุณครับ
- ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นางอรสา ชำคง)
- ค่ะ ขอขอบคุณท่านสมาชิกหมู่ 6 นะคะ ที่ได้เสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายก็จะนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ปีนี้ นะคะ ขอขอบคุณค่ะ
- ประธานสภา อบต.บ้านฝาย
(นายพงศกรณ์ กองมา)
- ครับสำหรับการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผมเห็นด้วยครับ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมข้อหาหรืออันใดหรือไม่ครับ
- ที่ประชุม
- ไม่มี
- ประธานสภา อบต.บ้านฝาย
(นายพงศกรณ์ กองมา)
- หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอแนะเรื่องใด ๆ แล้ว การประชุมก็ดำเนินมาครบทุกวาระ ผมขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายพร้อมคณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย และพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมสภาฯ ครับ
- ปิดประชุม
- เวลา 10.30 น.
- ลงชื่อ *จำเอนธรรมรงค์ มีมา* ผู้จัดบันทึกการประชุม
(ธรรมรงค์ มีมา)
ตำแหน่ง เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

ลงชื่อ คำแ่วน ไชยโสภา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางคำแ่วน ไชยโสภา)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 8

ลงชื่อ เรืองเดช ระวังภัย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเรืองเดช ระวังภัย)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 3

ลงชื่อ ประหยัด ภูมิภาค คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประหยัด ภูมิภาค)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 6

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย.....
สมัยที่..... ครั้งที่...../..... เมื่อวันที่..... ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านฝาย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565

ลงชื่อ พงศกรณ์ กองมา ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายพงศกรณ์ กองมา)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย